

คำแถลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ฉบับที่ 117 วันที่ 12 กันยายน 2564

วันที่ 12 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ รวม 5 ราย ดังนี้

1. นักศึกษาชาย ปริญญาโท ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีผลเป็นบวก **เป็นรายที่ 422 ของมหาวิทยาลัย** นักศึกษาเข้ารับการรักษา ณ Hospital หนึ่ง ขณะนี้รักษาหายเป็นปกติแล้ว นักศึกษารายงานว่าไม่ได้เข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัย (มจร. บางมด) และไม่มีกิจกรรมใดกับบุคคลอื่นในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงปัจจุบัน ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้สัมผัสใกล้ชิด เพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต่อไป

2. นักศึกษาหญิง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีผลเป็นบวก **เป็นรายที่ 423 ของมหาวิทยาลัย** นักศึกษาได้รับการรักษาแบบ Home Isolation ขณะนี้รักษาหายเป็นปกติแล้ว นักศึกษารายงานว่าไม่ได้เข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัย (มจร.บางมด) และไม่มีกิจกรรมใดกับบุคคลอื่นในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงปัจจุบัน ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้สัมผัสใกล้ชิด เพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต่อไป

3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ชาย) ประจำจุดอาคารจอดรถ 14 ชั้น มจร.บางมด ได้รับการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีผลเป็นบวก **เป็นรายที่ 424 ของมหาวิทยาลัย** ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา เจ้าหน้าที่รายงานว่าวันสุดท้ายที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยคือ วันที่ 9 กันยายน 2564 ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้สัมผัสใกล้ชิด เพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต่อไป

4. เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (หญิง) ประจำอาคารเรียนรวม 4 ชั้น 9 มจร.บางมด ได้รับการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีผลเป็นบวก **เป็นรายที่ 425 ของมหาวิทยาลัย** ขณะนี้ได้รับการรักษาแบบ Home Isolation เจ้าหน้าที่รายงานว่าวันสุดท้ายที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยคือ วันที่ 7 กันยายน 2564 ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้สัมผัสใกล้ชิด เพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต่อไป

5. เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (ชาย) ประจำอาคาร Heliconia House มจร.บางมด ได้รับการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีผลเป็นบวก **เป็นรายที่ 426 ของมหาวิทยาลัย** ขณะนี้ได้รับการรักษาแบบ Home Isolation เจ้าหน้าที่รายงานว่าวันสุดท้ายที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยคือ วันที่ 8 กันยายน 2564 ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้สัมผัสใกล้ชิด เพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น.

ติดตามสถานการณ์และมาตรการป้องกันฯ ผ่านทางเว็บไซต์ <https://covid-19.kmutt.ac.th>

